

จดหมายข่าว  
องค์การสมาชิกรัฐสภานานาชาติเพื่อการต่อต้านการทุจริต  
Global Organization of Parliamentarians Against Corruption – GOPAC Newsletter  
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

---

การเติบโตของ GOPAC และการต่อต้านการทุจริตในโอเชียเนีย



สมาชิกรัฐสภาภูมิภาคโอเชียเนียเพื่อการต่อต้านการทุจริต หรือ GOPAC Oceania ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program : UNDP) เพื่อให้การต้อนรับสมาชิกรัฐสภาที่บัญญัติจากหมู่เกาะคุก หมู่เกาะโซโลมอน ราชอาณาจักรตองกา สมาชิกของ GOPAC ออสเตรเลีย และ GOPAC คิริบาส ณ การประชุมระดับภูมิภาคบนเกาะราโรตองกาในหมู่เกาะคุก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ การประชุมครั้งนี้ทำให้ภูมิภาคโอเชียเนียสามารถเสริมสร้างศักยภาพของสมาชิกรัฐสภา ในการสนับสนุนโครงการต่อต้านการทุจริตได้ทั้งภายในประเทศและในระดับภูมิภาคด้วย โดยเน้นประเด็นเฉพาะที่เกี่ยวกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC) และการกำกับดูแลโดยฝ่ายนิติบัญญัติ

นายเฮนรี ปูนา (Mr. Henry Puna) นายกรัฐมนตรีแห่งหมู่เกาะคุก ได้กล่าวเปิดการประชุม ในคำกล่าวเขาได้เน้นเรื่อง การลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC) ของหมู่เกาะคุก ในปี ๒๕๕๔ และสมาชิกรัฐสภาของประเทศได้ให้คำมั่นที่จะมีความรับผิดชอบต่อประชาชน รวมทั้งการกำกับดูแลอย่างเข้มข้น

ในช่วงสุดท้ายของวันที่สอง สมาชิกัฐสภาจากหมู่เกาะคุก ได้จัดตั้งหน่วยประจำชาติขึ้น โดยมีสมาชิกรัฐสภา ร้อยละ ๗๕ ของสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดของประเทศเข้าร่วมในหน่วยประจำชาติ GOPAC หมู่เกาะคุกและได้ให้คำมั่นที่จะต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็งทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ นายนันดี กลัสซี (Mr. Nandi Glassie) จะดำรงตำแหน่งประธานหน่วย และนางเตตังจิ มาทาโป (Ms. Tetangi Matapo) ดำรงตำแหน่งรองประธาน รวมทั้งนางเซลินา นานา (Ms. Selina Napa) เป็นเหรียญิก นายโมนา โลงเน (Mr. Mona Ioane) เป็นเลขานุการ และนายจอห์น โมคองกา เฮนรี (Mr. John Mokoenga Henry) เป็นกรรมการ



### ความโปร่งใสในระบบต่าง ๆ ของการบริหารจัดการภาครัฐ

นายอาแคช มหาราช (Mr. Akaash Maharaj) ผู้อำนวยการบริหารของ GOPAC เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองออตโตวา ประเทศแคนาดา ในต้นเดือนกุมภาพันธ์ การประชุมจัดโดยสมาคมราชาธิปไตยและสมาคมเครื่องจักรภาพราชวงศ์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก รวมทั้งผู้แทนจาก GOPAC แคนาดา สมาชิกรัฐสภา ผู้แทนจากสื่อมวลชนและหน่วยงานบริการสาธารณะ

นายอาแคช มหาราช ได้นำเสนอข้อมูลเชิงลึก โดยระบุถึงการทุจริต อำนาจอิทธิพลและความโปร่งใสในกระบวนการบริหารต่าง ๆ และกล่าวเกี่ยวกับงานวิจัยของ GOPAC เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารจัดการในแบบต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงปฏิสัมพันธ์ของเขากับหน่วยประจำชาติต่าง ๆ ใน GOPAC รวมถึงหุ้นส่วนเพื่อแสดงถึงบทเรียนและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการลดการทุจริตในด้านนิติบัญญัติของประเทศแคนาดาและทั่วโลก



### การทำงานของ GOPAC กับข้อตกลงระดับโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact)

การดำเนินงานในข้อตกลงระดับโลกแห่งสหประชาชาติได้มีการเชิญ GOPAC ให้เข้าร่วมในการประชุมโต๊ะกลมของผู้บริหารระดับสูง เกี่ยวกับการสร้างความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ณ เมืองอักกรา สาธารณรัฐกานา ซึ่งสาธารณรัฐกานาร่วมกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมภายในประเทศได้เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมในหัวข้อ ข้อตกลงระดับโลกกับหอการค้าแห่งแรกของสาธารณรัฐกานา และการซื้อขายระหว่างกันจากอุตสาหกรรมชั้นนำมากกว่า ๕๐ กลุ่ม ภาคธนาคาร เหมืองแร่และภาคการผลิตอื่น ๆ

นายเอ็มมานูเอล ควาซิ บันด์ัว (Mr. Emmanuel Kwasi Bandua) รองประธานกลุ่มภูมิภาคแอฟริกัน-เพื่อต่อต้านการทุจริต (African Parliamentarians Network Against Corruption : APNAC) จากสาธารณรัฐกานา และนายโจเซฟ โอเซ่ โอวูซู (Mr. Joseph Osei - Owusu) สมาชิกของ APNAC จากสาธารณรัฐกานา ได้เข้าร่วมในนามของ GOPAC รวมถึง นายแดเนียล บาติดาม (Mr. Daniel Batidam) ผู้อำนวยการคณะกรรมการบริหารของ APNAC และ นายแฟบรีซ ฟิฟองซี (Mr. Fabrice Fifonsi) เจ้าหน้าที่โครงการประจำสำนักงานเลขาธิการ APNAC

การอภิปรายมุ่งประเด็นไปที่ความเป็นจริงเกี่ยวกับการบูรณาการมาตรฐานสากลของการสร้างความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจให้เข้ากับเศรษฐกิจของสาธารณรัฐกานา การขาดสภาพแวดล้อมที่ช่วยสนับสนุนเป็นอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางการบูรณาการอย่างต่อเนื่องของกรอบการทำงานเพื่อสร้างความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจยกตัวอย่างเช่น UNGC (United Nations Global Compact) ด้วยภาคธุรกิจและทั่วทั้งแอฟริกา ผู้เข้าร่วมกลุ่มได้ถูกกระตุ้นจากทัศนคติทางธุรกิจที่แพร่หลายว่าความรับผิดชอบต่อสาธารณะเป็นคุณค่าภายนอกที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของธุรกิจหลัก พวกเขาเสนอแนะถึงความจำเป็นของความพยายามร่วมกันในการเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทนานาชาติที่มีฐานที่มั่นคง เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างศักยภาพของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจขนาดย่อม เพื่อดำเนินตามพันธสัญญาของการสร้างความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจตามวิถีทางของข้อตกลงระดับโลกแห่งสหประชาชาติ

ความจำเป็นสำหรับภาคธุรกิจของแอฟริกาเพื่อที่จะขยับตำแหน่งเป็นแถวหน้าของการอภิปรายเกี่ยวกับการสร้างความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจในแอฟริกามีมากขึ้นเรื่อย ๆ ความท้าทายเฉพาะที่มีในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั่วทั้งแอฟริกามักไม่เป็นที่เข้าใจของนักลงทุนชาวตะวันตกซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจผิดในแง่ลบ บนเวทีเกี่ยวกับการสร้างความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ เช่น ข้อตกลงระดับโลกแห่งสหประชาชาติ ซึ่งสนับสนุนความเป็นพลเมืองขององค์กรที่ดี การสร้างเวทีผู้ลงทุนที่มีความมั่นคงและการยกระดับธุรกิจที่มีความยั่งยืนในระยะยาวในสาธารณรัฐกานาและทั่วแอฟริกา

GOPAC กลายเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการในข้อตกลงระดับโลกแห่งสหประชาชาติ เมื่อเดือนมกราคม โดยริเริ่มจากผู้เข้าร่วมมากกว่า ๑๐,๐๐๐ คน จาก ๑๔๕ ประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นเวทีของผู้นำเพื่อการพัฒนา การดำเนินการและการเปิดเผยถึงความรับผิดชอบต่อและนโยบายและการปฏิบัติขององค์กรที่สร้างความยั่งยืนได้ ในการเข้าร่วมการริเริ่มนี้ ผู้เข้าร่วมได้ให้คำมั่นในหลักสิบประการสากลในด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต



## คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ GOPAC จัดประชุมครั้งแรกของปีใหม่ ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในฤดูใบไม้ร่วง ปี ๒๕๕๖ นับเป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญาของ GOPAC เพื่อความรับผิดชอบและการบริหารจัดการที่ดีจากภายในองค์กร โดยเชื่อว่าทุกองค์กรควรเป็นผู้นำโดยทำเป็นตัวอย่าง

สมาชิกของคณะกรรมการทุกคนได้เข้าร่วมในที่ประชุม และนางเฟอร์นันดา บอร์เกส (Ms. Fernanda Borges) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของ GOPAC ทิมอร์ - เลสเต ได้กล่าวต้อนรับนายอาแคช มหาราช ผู้อำนวยการบริหารของ GOPAC และ นางอิมิลี เลเมียซ์ (Ms. Emilie Lemieux) ผู้จัดการสำนักงานเลขาธิการ ในการนี้ สมาชิกได้ทบทวนรายงานการตรวจสอบการเงินจากภายนอกของ GOPAC และส่งรายงานพร้อมทั้งแนบหนังสือแนะนำจากคณะกรรมการไปยังคณะกรรมการบริหาร GOPAC เพื่อการอนุมัติเป็นครั้งสุดท้าย

---

จัดทำคำแปลและเรียบเรียงจาก <http://gopacnetwork.org/library/archives/>

นางพิทยาภรณ์ บางพระ

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

กลุ่มงานสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก

สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ตรวจคำแปลและการเรียบเรียง

นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์

ผู้บังคับบัญชาในกลุ่มงานสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก

สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร